

Số: 270/PGDDĐT-CTTT
V/v đảm bảo TTATGT cho
học sinh đến trường

TP. Hưng Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, tình hình TTATGT-TTCC trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ, ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn thành phố đã được nâng lên. Tuy nhiên, qua báo cáo của các đơn vị chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng nhận thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một số học sinh chưa tốt, xuất hiện các nhóm học sinh các trường THCS, TH&THCS, THPT trên địa bàn chưa tốt, điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông thành tốp không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, không gắn biển kiểm soát,... cá biệt có trường hợp chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Những vi phạm này rất phổ biến, tiềm ẩn gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 62/BATGT-CA ngày 13/04/2023 của Công an thành phố về việc đảm bảo TTATGT cho học sinh đến trường;

Tiếp theo Công văn số 636/PGDDĐT ngày 28/10/2022 của Phòng GDĐT thành phố về việc đảm bảo TTATGT cho học sinh đến trường, Phòng GDĐT thành phố yêu cầu các đơn vị, nhà trường, các cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường đưa nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT đối với học sinh; thực hiện việc ký cam kết giữa nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục và đảm bảo TTATGT cho học sinh; gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, đây cũng là một trong các tiêu chí đánh giá thu đua hàng năm đối với các cơ sở giáo dục.

2. Tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành các quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm, khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

3. Các nhà trường tiếp tục thường xuyên rà soát số học sinh đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy (khi chưa đủ tuổi); điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, không gắn biển số,.. thì xê ghi tên thông báo

trong các buổi trao cờ hằng tuần đồng thời xem xét hạ hạnh kiểm đối với học sinh vi phạm.

Vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, PTP, CVPT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**



Đỗ Thị Phấn